

Số: /KH-UBND-CA

Điềm Mặc, ngày tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Điện số 04/ĐK:HT ngày 05/01/2025 của Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH góp phần đảm bảo ANTT phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân Ất Tỵ 2025

Thực hiện Kế hoạch của Công an huyện Định Hóa về Triển khai thực hiện Điện số 04/ĐK:HT ngày 05/01/2025 của Bộ Công an về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Điềm Mặc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Công văn số 7941/UBND-NC ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Chỉ thị số 46 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025.

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh giao để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46 phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra; gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ, nhất là Công an cấp cơ sở. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC&CNCH; ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân tích cực tham gia công tác PCCC&CNCH. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương; đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Quyết định, chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC&CNCH; rà soát các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh để tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trọng tâm là Kế hoạch số 3244/KH-PV01(CS) ngày 19/11/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất ty 2025 và Công văn số 5929/CAT-PC07 ngày 20/12/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về việc giao chỉ tiêu công tác PCCC&CNCH trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Ty 2025.

2. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền về nguy cơ cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về điều kiện an toàn PCCC đối với các loại hình cơ sở, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Mở đợt cao điểm tuyên truyền về PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, địa điểm tập trung đông người trong đó trọng tâm vào các cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao (*nhà nghỉ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh karaoke, chợ, kho hàng...*); các địa điểm tổ chức lễ hội, tập trung đông người (*các lễ hội đầu xuân, chợ tết...*).

3. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn đến chủ hộ gia đình, người đứng đầu nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ). Yêu cầu 100% chủ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết thực hiện và duy trì các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC theo Công văn số 6000/UBND-NC ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn các giải pháp cấp thiết tăng cường các điều kiện an toàn PCCC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg (*như tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; có giải pháp ngăn các khu vực kinh doanh với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC...*), dứt điểm phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày **30/3/2025**. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện các giải pháp theo yêu cầu sẽ tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định tại Điều 39, Điều 40, Điều 44 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg.

4. Tăng cường tổ chức kiểm tra về PCCC và CNCH đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người, các địa điểm bắn pháo hoa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội đầu Xuân Ất Ty năm 2025; xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.

5. Công an xã là cơ quan thường trực tiếp tục đôn đốc, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC và CNCH đối với lực lượng dân phòng, tổ an ninh trật tự ở cơ sở để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác QLNH về PCCC tại địa phương, kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tổ chức rà soát, xây dựng và duy trì mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, các phong trào PCCC tại khu dân cư, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp như: “Điểm chữa cháy công cộng” không có phương tiện chữa cháy, hoặc phương tiện chữa cháy bị khóa khi có cháy nổ không sử dụng được, ngắt nguồn điện của hệ thống chuông, nút ấn báo cháy của “Tổ liên gia an toàn PCCC”...

6. Tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm đối với các công trình xây dựng có tồn tại, vi phạm quy định về sử dụng đất, trật tự xây dựng mà không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC. Đôn đốc việc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

7. Rà soát phương án, lực lượng, trang thiết bị phương tiện, thực hiện nghiêm công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu và công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH theo Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 và Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an để ứng phó kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra tại các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ, nơi tập trung đông người trên địa bàn. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác PCCC đối với các vụ cháy trên địa bàn theo quy định.

8. Tổ chức điều tra, xác minh, giải quyết các vụ cháy nổ đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 88/2024/TT-BCA ngày 21/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp, quy trình xác minh, giải quyết vụ cháy trong CAND.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, yêu cầu Đ/c Hoàng Công Đạo - Phó Công an xã Diêm Mặc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ; rà soát và duy trì hoạt động của các “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” đã xây dựng đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả. Kết quả rà soát báo cáo về Lãnh đạo Công an huyện (qua Đội Cảnh sát QLHC về TTXH) trước ngày **21/01/2025** để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp.

2. Giao Công an xã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp kết quả tham mưu Lãnh đạo UBND báo cáo cấp trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Đội CSQLHC về TTXH (để tổng hợp)
- Các đ/c Ban chỉ đạo (để p/hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, CAX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ma Đình Trường